



ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/ ๒๔๗๙๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละระดับ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ จึงได้ดำเนินการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา เป็นไปตามประกาศฯ จึงขอแจ้งสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program : EP และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP

๒. โรงเรียนใดประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน โครงการ และเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยให้จัดทำโครงการตามแนบท้ายประกาศฯ

ทั้งนี้ โรงเรียนใดได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ เรื่อง ให้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

สั่ง ณ วันที่...

“เรียนดี มีความสุข”

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าโรงเรียนนั้นไม่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้นเป็นไปตามประกาศฯ และห้ามโรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดห้องเรียนพิเศษตามประกาศฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่าโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดห้องเรียนพิเศษ รายละเอียดตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมกฤช จันทร์ขจร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๕๗๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑



ประกาศฯ